



COMMONWEALTH of VIRGINIA  
**Virginia Employment Commission**

First Level Appeals, P.O. Box 26441, Richmond, Virginia 23261-6441  
804-786-3020 · 800-552-4500 · FAX 804-786-8492

Số An Sinh Xã Hội (SSN):  
Số Docket:  
[Ngày]



A-FLA-010

Tên  
Địa chỉ

Thông Báo Về Phiên Điều Trần Qua Điện Thoại Trước Thẩm Tra Viên Kháng Cáo cho phiên điều trần được lên lịch vào [Ngày], đã được gửi qua đường bưu điện vào ngày này [Ngày], cho những người sau đây:



COMMONWEALTH of VIRGINIA  
Virginia Employment Commission

First Level Appeals, P.O. Box 26441, Richmond, Virginia 23261-6441  
804-786-3020 · 800-552-4500 · FAX 804-786-8492

---

**Thông Báo Về Phiên Điều Trần Qua Điện Thoại Trước Thẩm Tra Viên Kháng Cáo**

Người Đệ Đơn

v.

Chủ Lao Động Có Trách Nhiệm Giải Trình

Số An Sinh Xã Hội (SSN):  
Số Docket:

và

Đơn Vị Tuyển Dụng Tiếp Theo

Thông báo này là về phiên điều trần cho trường hợp của quý vị sẽ được diễn ra với sự có mặt của một Thẩm Tra Viên Kháng Cáo của Ủy Ban Việc Làm Virginia.

Phiên điều trần sẽ được diễn ra vào [Ngày] & [Giờ]

- 
- Để tham gia phiên điều trần này qua điện thoại, **QUÝ VỊ PHẢI GỌI CHO CHÚNG TÔI NGAY KHI NHẬN ĐƯỢC THÔNG BÁO NÀY** và cung cấp số điện thoại của quý vị và của bất kỳ nhân chứng nào mà chúng tôi có thể liên lạc cho phiên điều trần.
  - **QUÝ VỊ PHẢI LÀM VIỆC NÀY NGAY CẢ KHI QUÝ VỊ ĐÃ CUNG CẤP CHO CHÚNG TÔI SỐ ĐIỆN THOẠI TRƯỚC ĐÓ.**
  - Gọi cho chúng tôi theo số 804-786-3020 hoặc 800-552-4500 để đăng ký số điện thoại của quý vị.
  - Nếu quý vị muốn đăng ký qua trực tuyến, hãy truy cập vào trang: <https://va3.c2tinc.com/register/>.
  - Quý vị phải đăng ký số điện thoại của mình trước khi diễn ra phiên điều trần theo lịch trình. **NẾU QUÝ VỊ KHÔNG TUÂN THEO NHỮNG HƯỚNG DẪN NÀY, QUÝ VỊ SẼ KHÔNG ĐƯỢC CHÚNG TÔI GỌI ĐIỆN THOẠI.**
  - Đảm bảo **LẤY SỐ XÁC NHẬN** vì đó là bằng chứng chứng minh quý vị đã đăng ký số điện thoại của mình như được hướng dẫn.

**Xin lưu ý** – Thời gian diễn ra phiên điều trần qua điện thoại được lên lịch theo Múi Giờ Miền Đông (Giờ ban ngày hoặc Giờ chuẩn). Nếu quý vị không thuộc Múi Giờ Miền Đông, quý vị phải có mặt vào thời gian tương ứng theo múi giờ của mình.

---

Các điều khoản và vấn đề theo luật định sau đây sẽ được xem xét:

**Xem mặt sau để biết các điều khoản và vấn đề bổ sung theo luật định.**

Thông Báo về Phiên Điều Trần Qua Điện Thoại này đã được gửi qua đường bưu điện vào [Ngày]

Thư Ký Ủy Ban

**ĐỌC VÀ TUÂN THEO CÁC HƯỚNG DẪN QUAN TRỌNG Ở MẶT SAU**

## Các Điều Khoản và Vấn Đề Bổ Sung Theo Luật Định

### THÔNG TIN VÀ HƯỚNG DẪN QUAN TRỌNG

**THAM GIA PHIÊN ĐIỀU TRẦN:** ĐÂY CÓ THỂ LÀ PHIÊN ĐIỀU TRẦN DUY NHẤT MÀ QUÝ VỊ CÓ THỂ CUNG CẤP BẰNG CHỨNG. Do đó, quý vị phải chuẩn bị để trình bày trường hợp của mình vào thời điểm dự kiến diễn ra phiên điều trần:

- Lưu ý rằng **quý vị phải đăng trước ký số điện thoại của mình**.
- Nếu quý vị tham gia bằng điện thoại không dây hay di động, quý vị phải đảm bảo rằng thiết bị được sạc pin đầy đủ, có đủ thời lượng pin và được phủ sóng điện thoại di động đầy đủ tại khu vực của quý vị. **Quý vị không được tham gia phiên điều trần qua điện thoại di động khi đang lái xe.**
- Không để đường dây điện thoại bị bận tại thời điểm diễn ra phiên điều trần. Nếu Thẩm Tra Viên Kháng Cáo không liên lạc được với quý vị, quý vị sẽ mất cơ hội tham gia phiên điều trần.
- Sắp xếp ở một nơi yên tĩnh vào thời điểm diễn ra phiên điều trần.
- Nếu quý vị mất kết nối trong khi phiên điều trần đang diễn ra, hãy gác máy và gọi số 804-786-3020 hoặc 800-552-4500 để thông báo rằng quý vị bị ngắt kết nối.

**NỘP HỒ SƠ:** Nếu quý vị có các tài liệu mà quý vị muốn được xem xét, quý vị phải nộp một bản sao của những tài liệu đó cho Văn Phòng Kháng Cáo Cấp Một (Office of First Level Appeals) và cho tất cả các bên liên quan **ngay lập tức**, để tài liệu được gửi đến nơi trước ngày dự kiến diễn ra phiên điều trần. Các tài liệu không được nộp theo hướng dẫn có thể không được thẩm tra viên xem xét. Đảm bảo rằng quý vị có bản sao của tất cả các tài liệu mà quý vị đã nộp hoặc đã được các bên khác cung cấp cho quý vị trong phiên điều trần.

**NHÂN CHỨNG:** Quý vị phải sắp xếp cho mọi nhân chứng cần thiết tham gia phiên điều trần. Quý vị phải đăng ký (các) số điện thoại của nhân chứng **trước** ngày diễn ra phiên điều trần theo thủ tục được nêu chi tiết ở mặt trước của thông báo này và trong tờ “Hướng Dẫn Quan Trọng” kèm theo. Không được chuẩn bị và bàn bạc trước với nhân chứng của quý vị. Cho phép nhân chứng đưa ra lời khai dựa trên hồi ức của chính họ về các sự kiện.

**HOÃN PHIÊN ĐIỀU TRẦN:** Yêu cầu hoãn phiên điều trần sẽ chỉ được phê chuẩn nếu có lý do chính đáng cho thấy có tồn tại hai nghiêm trọng và đáng kể. Nếu quý vị bắt buộc phải yêu cầu hoãn phiên điều trần, hãy thông báo ngay cho Thư Ký Ủy Ban theo số 804-786-3020 hoặc 800-552-4500. Nếu yêu cầu hoãn phiên điều trần của quý vị bị từ chối, quyết định sẽ được ban hành dựa trên bằng chứng và lời khai từ phiên điều trần. Nếu quý vị không nhận được thông báo rằng yêu cầu hoãn phiên điều trần của quý vị được phê chuẩn, quý vị phải có mặt trong phiên điều trần.

**PHẢN ĐỐI SỰ THIÊN KIẾN CỦA THẨM TRA VIÊN KHÁNG CÁO:** Phản đối về sự thiên kiến của Thẩm Tra Viên Kháng Cáo phải được đưa ra ngay sau khi phát hiện các tình tiết làm cơ sở cho phản đối đó nhưng không muộn hơn ngày quyết định được ban hành. Trừ khi được đưa ra tại phiên điều trần, phản đối phải được đưa ra bằng văn bản và lý do của việc phản đối phải được gửi đến Trưởng Ban Thẩm Tra Kháng Cáo.

**QUYẾT ĐỊNH:** Quyết định của Thẩm Tra Viên Kháng Cáo sẽ được gửi cho các bên qua đường bưu điện. Quyết định sẽ giải thích quyền kháng cáo của quý vị.

**YÊU CẦU MỞ LẠI PHIÊN ĐIỀU TRẦN:** Bất kỳ bên nào đã không thể tham gia phiên điều trần đều có thể yêu cầu mở lại phiên điều trần. Yêu cầu mở lại phải được gửi dưới dạng văn bản cho Thư Ký Ủy Ban ngay lập tức, trong đó nêu rõ lý do tại sao nên cho phép mở lại phiên điều trần. Phiên điều trần chỉ có thể được cho phép mở lại nếu có lý do chính đáng.

**RÚT ĐƠN KHÁNG CÁO:** Bên đệ đơn kháng cáo có thể yêu cầu rút đơn kháng cáo bất kỳ lúc nào. Yêu cầu rút đơn kháng cáo phải được đưa ra bằng văn bản, có chữ ký của bên đệ đơn kháng cáo và được nộp cho Thư Ký Ủy Ban.

**THÔNG DỊCH VIÊN:** Nếu quý vị cần thông dịch viên, hãy thông báo ngay cho Thư Ký Ủy Ban.

**HƯỚNG DẪN BỔ SUNG:** Xem Thông Báo Kháng Cáo của quý vị để biết thông tin quan trọng liên quan đến phiên điều trần kháng cáo và quy trình kháng cáo, bao gồm thông tin về yêu cầu luật sư đại diện và xin trật đôi hầu tòa.

**NẾU QUÝ VỊ CẦN THÊM THÔNG TIN VỀ THỦ TỤC KHÁNG CÁO NÀY,  
LIÊN HỆ NGAY VỚI THƯ KÝ ỦY BAN THEO ĐỊA CHỈ:  
First Level Appeals, P.O. Box 26441, Richmond, Virginia 23261-6441  
804-786-3020 • 800-552-4500 • FAX 804-786-8492**